

ขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR )

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎท-๓๗๕๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	คุณสมบัติ
1	แบตเตอรี่พานาโซนิค	1	เป็นตัวเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถยนต์แทนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน
2	น้ำมันก๊อง 6L	1	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนน้ำมันอันเดิม
3	แหวนถ่ายน้ำมัน	1	ใช้รองน็อตตัวถ่ายอ่างน้ำมันเครื่องให้แน่นยิ่งขึ้นและป้องกันน้ำมันเครื่องรั่วซึม
4	กรองเครื่อง	1	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเดิมเพื่อเป็นตัวกรองเศษตะกอนต่างๆก่อนที่น้ำมันเครื่องจะเข้าสู่ระบบการทำงานเครื่องยนต์ตามอายุการใช้งาน
5	จารบีเบสโค้	1	ช่วยในการหล่อลื่นและเคลือบลูกปืนล้อเพื่อลดปัญหาการสึกหรอของลูกปืน ตามระยะทาง
6	ซีลล้อหน้าTFS	2	ใช้ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปในคลบลูกปืนล้อและป้องกันการรั่วของจารบี ตามระยะทาง
7	น้ำมันกัด	3	ใช้ในการล้างทำความสะอาดเศษจารบีเก่าออกจากลูกปืนล้อในการทำจารบีล้อ
8	น้ำยาทำความสะอาดเบรก	1	ใช้ในการทำความสะอาดฝุ่นของผ้าเบรกทั้ง ๔ ล้อ ที่เกิดจากการใช้งานและป้องกันเวลาเบรกที่มีเสียงดังตามอายุการใช้งาน
9	ผ้าทราย NO.60 ( 1=10 )	2	ใช้ทำความสะอาดเบรกและช่วยทำให้หน้าสัมผัสของผ้าเบรกและจานเบรกไม่สึกมากเกินไป ตามอายุการใช้งาน
10	ยาง24/70R16D840	4	เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทำให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นตามอายุการใช้งาน
11	บู๊ตเติมลมยาง	4	เพื่อป้องกันการรั่วซึมของลมยางเวลาเปลี่ยนยางใหม่
12	กระจกมองข้างซ้าย	1	ช่วยในการขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
13	น้ำมันก๊อง 1L	2	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนน้ำมันเดิม
14	ตะกั่ว MAX 5 กรัม	3	ช่วยในการรักษาสมดุลของล้อให้เวลารถวิ่งในรอบสูงๆและช่วยลดอาการพวงมาลัยสั่น
15	ตะกั่ว MAX 20 กรัม	2	ช่วยในการรักษาสมดุลของล้อให้เวลารถวิ่งในรอบสูงๆและช่วยลดอาการพวงมาลัยสั่น
16	ตะกั่ว MAX 15 กรัม	2	ช่วยในการรักษาสมดุลของล้อให้เวลารถวิ่งในรอบสูงๆและช่วยลดอาการพวงมาลัยสั่น
17	ตะกั่ว MAX 25 กรัม	2	ช่วยในการรักษาสมดุลของล้อให้เวลารถวิ่งในรอบสูงๆและช่วยลดอาการพวงมาลัยสั่น
18	ผ้าเบรคหลังหลังขวา	1	ใช้ในการห้ามล้อ เสริมสภาพสึกหรอตามอายุการใช้งาน
19	ผ้าเบรคหลังหลังซ้าย	1	ใช้ในการห้ามล้อ เสริมสภาพสึกหรอตามอายุการใช้งาน
20	แหวนล้อคตัวตั้งเบรก	2	ใช้ในการล็อกคัมเบรกหลังให้แน่น เสริมสภาพตามอายุการใช้งาน
21	หลอดไฟถอย	1	ช่วยในการรส่องสว่างในขณะถอยรถเสริมสภาพตามอายุการใช้งาน
22	โบบัดน้ำฝน	1	ทำความสะอาดกระจกหน้า เสริมสภาพตามอายุการใช้งาน
23	งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ		
24	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ		
			พิจารณาคัดเลือกจากราคาและคุณสมบัติตรงตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานกำหนด

( นายวสันต์ พันธุ์เกาะเรียง )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป